

Chuẩn bị cho con quý vị phẫu thuật



Nếu con quý vị không khỏe hoặc tình trạng của con đã thay đổi trước cuộc phẫu thuật đã lên lịch, hãy gọi (03) 9345 4193

Nói gì với con quý vị về việc nhập viện của con

Hãy thành thật và trung thực—cho con quý vị biết về việc đến bệnh viện để trẻ có thể nêu câu hỏi.

Nếu con quý vị dưới sáu tuổi, hãy nói cho con biết trước đó vài ngày. Nếu trẻ lớn hơn sáu tuổi, hãy nói cho con biết trước một hoặc hai tuần.

Thuốc men

Con quý vị nên tiếp tục sử dụng thuốc đều đặn vào thời gian thường lệ trừ khi nhóm bác sĩ điều trị của con quý vị có yêu cầu khác. Thuốc uống có thể được uống vào ngày phẫu thuật với một ngụm nước.

Hai tuần trước khi làm phẫu thuật, hãy ngừng sử dụng ibuprofen (ví dụ như Nurofen), dầu cá, vitamin và bất kỳ loại thuốc thay thế nào khác, trừ khi có lời khuyên khác từ nhóm bác sĩ điều trị của con quý vị. Gọi (03) 9345 4193 nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.

Nếu con quý vị dùng thuốc làm loãng máu (ví dụ như aspirin, warfarin), vui lòng liên hệ với nhóm bác sĩ điều trị của con quý vị ít nhất hai tuần trước khi được xếp lịch phẫu thuật để có kế hoạch ngừng các loại thuốc này.

Vào ngày phẫu thuật, hãy mang theo bất kỳ loại thuốc hoặc vật dụng y tế nào mà con quý vị cần cho việc chăm sóc hàng ngày.

Chuẩn bị sẵn sàng cho thời gian ở bệnh viện của quý vị

Vào ngày phẫu thuật, con quý vị nên mặc bộ đồ bi-gia-ma hoặc quần áo rộng rãi không có khóa kéo, nút kim loại hoặc đinh bấm.

Mang theo một chiếc túi qua đêm với quần áo dự phòng để thay cho quý vị và con quý vị, bao gồm cả tã lót và túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, ngay cả khi trẻ đến để phẫu thuật trong ngày.

Đảm bảo con quý vị tắm vào đêm hôm trước hoặc vào ngày phẫu thuật. Loại bỏ tất cả đồ trang điểm, đồ trang sức và sơn móng tay (ví dụ: shellac, SNS và acrylic). Trước khi phẫu thuật, con quý vị sẽ được yêu cầu thay áo của bệnh viện để sẵn sàng đến phòng phẫu thuật.

Nếu con quý vị uống sữa công thức, quý vị sẽ cần chuẩn bị sẵn một bình sữa cho trẻ khi tỉnh dậy sau khi gây mê. Mang theo một hộp sữa công thức chưa mở nếu con quý vị ở lại bệnh viện qua đêm.

Nếu con quý vị cần một chế độ ăn uống đặc biệt (ví dụ như không có chất gây dị ứng, thức ăn sạch, ăn chay) hãy mang theo đồ ăn nhẹ sau khi phẫu thuật.

Mang theo thẻ Medicare, thông tin bảo hiểm y tế và bất kỳ giấy tờ pháp lý liên quan nào cho các mục đích làm giấy tờ chấp thuận.

Nếu con quý vị cần ở lại bệnh viện qua đêm, cha/mẹ hoặc một người chăm sóc thường có thể ở bên cạnh giường bệnh của trẻ.

Vui lòng gọi (03) 9345 6182 nếu cần chỗ ở trước hoặc sau khi quý vị ở bệnh viện. Nếu có thể, hãy cố gắng thu xếp trước việc chăm sóc những đứa con khác của quý vị.

Thời gian nhịn ăn và nhập viện

Phòng khám trước khi nhập viện của chúng tôi sẽ gọi cho quý vị hai ngày trước khi phẫu thuật để hướng dẫn thêm về việc nhịn ăn và thời gian đến bệnh viện. Trẻ em không khỏe với các triệu chứng ho/cảm lạnh có thể có nhiều rủi ro hơn cho việc gây mê toàn thân, quý vị phải thông báo cho nhóm tiếp nhận bệnh nhân. Nếu con quý vị không nhịn ăn đúng cách, cuộc phẫu thuật của trẻ có thể bị trì hoãn hoặc hủy bỏ.

Vào ngày phẫu thuật

Vui lòng đăng ký tại Quầy Tiếp tân Phẫu thuật J (đi thang máy màu xanh lá cây lên tầng 3 và rẽ phải). Thời gian chờ đợi có thể khác nhau. Nhân viên y tá sẽ cho quý vị biết thông tin cập nhật về thời gian chờ đợi được ước tính và thời gian con quý vị cần nhịn ăn.

Đôi khi các trường hợp khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến lịch phẫu thuật của chúng tôi. Điều này có thể có nghĩa là cuộc phẫu thuật của con quý vị cần phải hủy bỏ, nhưng sẽ được sắp xếp ngày phẫu thuật khác.

Là một phần quy định trong quá trình nhập viện, con quý vị có thể được hỏi về việc mang thai và có thể yêu cầu thử thai trước khi phẫu thuật. Xin lưu ý, không được phép quay phim và chụp ảnh tại các khu vực phòng mạch (ví dụ: phòng phẫu thuật, phòng hồi sức và phòng khám phẫu thuật trong ngày).

Bãi đậu xe và trợ giúp việc di chuyển/chỗ ở

Quý vị có thể hội đủ điều kiện để được giảm giá cho việc đậu xe nếu:

- quý vị có thể chiết giảm của chính phủ liên bang (ví dụ: thẻ chăm sóc sức khỏe)
- con quý vị nằm viện hơn hai ngày liên tục.

Nếu quý vị hội đủ điều kiện, hãy mang theo vé vào cửa và bằng chứng về quyền được hưởng đến bãi đậu xe và văn phòng an ninh.

Nếu quý vị sống cách bệnh viện hơn 100 km, quý vị có thể nộp đơn xin trợ giúp việc di chuyển và chỗ ở qua Chương trình Trợ giúp Di chuyển cho Bệnh nhân của Victoria (VPTAS). Các chương trình tương tự có sẵn tại các tiểu bang khác.

Đọc tờ Thông tin Sức khỏe Trẻ em (Kids Health Info) của chúng tôi về Thời gian Nằm viện của Con quý vị

Quý vị có muốn biết thêm về những gì xảy ra trong cuộc phẫu thuật của con mình không?

Quét mã QR để xem Đoạn phim Hướng dẫn Trẻ đến Bệnh viện—Phẫu Thuật trong Ngày



Vui lòng đăng ký cho con quý vị vào cổng thông tin My RCH tại đây:

<https://www.rch.org.au/my-rch-portal/>